



# *Tài liệu*

## **ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN**

### **Lưu hành nội bộ**

**ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG TRỊ**

**Tháng 6  
Năm  
2023**

## **Trong số này**

- 1. Định hướng sinh hoạt chi đoàn tháng 6 với chủ đề “*Dấu ấn tình nguyện*”**
- 2. Học tập và làm theo lời Bác**
- 3. Một số hoạt động tiêu biểu đã diễn ra**
- 4. Các hoạt động trọng tâm tháng 6/2023**
- 5. Theo dòng lịch sử**
- 6. Một số văn bản mới ban hành**
- 7. Tuổi trẻ tham gia quảng bá văn hóa, lịch sử, du lịch và tiềm năng phát triển tỉnh Quảng Trị**
- 8. Thanh niên với pháp luật**
- 9. Định hướng sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2023**

**Thiết kế nội dung**

**Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn Quảng Trị**

**Phần 1:**  
**ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6 VỚI CHỦ ĐỀ**  
**“DẤU ẤN TÌNH NGUYỆN”**

-----

**I. Nội dung**

- Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân, về Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, những hoạt động nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm của Chiến dịch, tạo sự lan tỏa, quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về Chiến dịch, khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện và những đóng góp của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền các nội dung hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em, thông qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại, về chủ đề, thông điệp và kết quả hoạt động trong Tháng, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong xây dựng Đội, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.

- Tổ chức Tết Thiếu nhi, lễ vào Hè và trao quà cho trẻ em nghèo vượt khó; tuyên dương động viên khen thưởng các em có thành tích tốt trong học tập; thực hiện tốt mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em, tổ chức Diễn đàn trẻ em, câu lạc bộ Quyền trẻ em...; quản lý và định hướng tốt hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi; chuẩn bị tốt cho thiếu nhi tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do các cơ quan, ban ngành tổ chức.

- Phổ biến cho đoàn viên, thanh niên về Ngày Môi trường thế giới diễn ra hằng năm vào ngày 5/6; tuyên truyền giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên lối sống lành mạnh, trong sáng, tiết kiệm; có ý thức vươn lên lập thân, lập nghiệp, kết hợp việc tuyên truyền về tác hại của ma túy và kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy, các tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh thiếu niên nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống ma túy 26/6.

**III. Hình thức:**

- Các đơn vị có thể tổ chức sinh hoạt Chi đoàn, Liên Chi đoàn, toàn Đoàn bằng các hình thức phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hấp dẫn đối với đoàn viên, thanh niên.

- Có thể tổ chức bằng hình thức diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, hội thi, hội diễn, sân khấu hóa...

- Gắn việc sinh hoạt Đoàn với việc phát động, đẩy mạnh các phong trào, hoạt động, đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; hành hương về thăm các địa chỉ đỏ như: Khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn, Thành Cổ Quảng Trị, Di tích lịch sử Địa đạo Vĩnh Mốc... và những địa chỉ đỏ tại các địa bàn, kết hợp với giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

**Phần 2:**  
**HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC**  
**Bồi dưỡng văn hóa đạo đức cho cán bộ trẻ trong tình hình mới**

-----

Văn hoá đạo đức đã trở thành nền tảng của văn hoá Việt Nam, hiện nay đang được nâng lên ở tầm cao mới. Bồi dưỡng văn hoá đạo đức cho cán bộ trẻ ở nước ta và định hướng bồi dưỡng văn hoá đạo đức cho cán bộ trẻ trong tình hình mới là yêu cầu khách quan. Đây vừa là nội dung, vừa là định hướng để cán bộ trẻ phát triển toàn diện cả về phẩm chất, nhân cách và đạo đức theo tiêu chí chân - thiện - mỹ.

Văn hoá đạo đức là một hệ giá trị, chuẩn mực về đạo đức, nó được hình thành và phát triển trong đời sống xã hội; được xã hội thừa nhận, lĩnh hội, bảo vệ và lan truyền trong cộng đồng. Mỗi cộng đồng xã hội có một hệ giá trị văn hoá đạo đức, tạo nên bản sắc riêng, làm nền tảng cho sự tồn tại và phát triển đời sống tinh thần của mình. Văn hoá đạo đức phản ánh bản chất người, nuôi dưỡng phẩm hạnh con người trong mọi thời đại, giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần xã hội, đó là sự phát triển bản chất người theo tiêu chí chân - thiện - mỹ và hiện thực hóa nó thông qua hoạt động sống của con người trong tiến trình lịch sử.

Văn hoá đạo đức của cán bộ trẻ ở nước ta hiện nay có những giá trị tiêu biểu gắn với từng “mẫu hình con người” - Chuẩn mực văn hoá đạo đức của cán bộ trẻ đại diện cho từng lĩnh vực công tác. Nhưng, tựu chung lại chuẩn mực văn hoá đạo đức của cán bộ trẻ hiện nay bao gồm: Có trình độ văn hóa; “trung với Đảng, với nước, hiếu với dân”; am hiểu pháp luật; thành thạo nghiệp vụ; “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”; cẩn thận, nhẫn nại, tận tâm với công việc, phục vụ nhân dân; gương mẫu “nói đi đôi làm”; không hiếu danh; không kiêu ngạo. Chuẩn mực văn hoá đạo đức đó của cán bộ trẻ là “cái gốc của cây, ngọn nguồn của sông nước” để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Đúng như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Chuẩn mực văn hoá đạo đức đó của cán bộ trẻ sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp - nhân tố quyết định mọi sự thành công của cán bộ trẻ hiện nay.

Nhận thức rõ về vị trí, vai trò văn hoá đạo đức của cán bộ trẻ đối với sự phát triển và nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng văn hoá đạo đức cho cán bộ trẻ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Biểu hiện ở đa số cán bộ trẻ đã tích cực học tập nâng cao trình độ văn hóa; có ý thức và tự giác chấp hành pháp luật; thành thạo nghiệp vụ; tận tâm với công việc, phục vụ nhân dân; ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, bồi dưỡng văn hoá đạo đức cho cán bộ trẻ còn một số hạn chế, bất cập, đó là một số cán bộ trẻ thiếu nhẫn nại, chưa cẩn thận trong công việc; thiếu sự thống nhất giữa trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị và trách nhiệm đạo đức trong thực thi công vụ; còn có biểu hiện hiếu danh, kiêu ngạo, bè phái, thiếu gương mẫu nói không đi đôi làm.

Mặt khác, trước diễn biến của tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc càng đặt ra yêu cầu cao về phẩm chất và năng lực của cán bộ trẻ. Đòi hỏi phải bồi dưỡng chuẩn mực văn hóa đạo đức cho cán bộ trẻ là yêu cầu khách quan. Đây vừa là nội dung, vừa là định hướng để cán bộ trẻ phát triển toàn diện cả về phẩm chất, nhân cách và đạo đức theo tiêu chí chân - thiện - mỹ. Đồng thời, việc bồi dưỡng chuẩn mực văn hóa đạo đức cho cán bộ trẻ cũng là biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế của họ nêu trên. Vì vậy, để bồi dưỡng văn hóa đạo đức cho cán bộ trẻ đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới cần thực hiện một số nội dung sau đây:

*Một là, tăng cường bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước cho cán bộ trẻ.*

Yêu nước là lý tưởng thiêng liêng, lẽ sống cao đẹp, là tình cảm chủ đạo và định hướng giá trị cho hành động và cách ứng xử của con người Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Đó là hệ thống quan điểm, tư tưởng, tình cảm, ý chí và hành động của con người đối với đất nước, được hình thành và phát triển lâu dài trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Ngày nay, lòng yêu nước của nhân dân ta đã được nâng lên tầm cao mới - Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là sự thống nhất chặt chẽ giữa nội dung và hình thức biểu hiện. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam gồm các tiêu chí tiêu biểu: Ý thức bảo vệ chủ quyền non sông đất nước; có tinh thần độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có ý chí tự chủ, tự lực, tự cường; có lòng tự hào, tự tôn dân tộc, không chịu khuất phục trước kẻ thù, không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ; quyết tâm bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; có tình yêu quê hương, xứ sở, đất nước; tình yêu người thân, đồng bào, đồng chí và sự gắn bó, đoàn kết giữa những con người có cùng nguồn tộc; ra sức hành động cống hiến sức lực, trí tuệ, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ nghĩa yêu nước được hình thành, bồi đắp và phát triển xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam, trở thành chuẩn mực cao nhất trong thang giá trị văn hóa đạo đức là sợi chỉ đỏ trở thành động lực tinh thần to lớn, tạo ra sức mạnh vô địch góp phần vào sự trường tồn của dân tộc và sự phồn vinh của đất nước. Vì vậy, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cần phải được thường xuyên khơi dậy, bồi đắp và biến thành hành động cụ thể, thành các phong trào xã hội thiết thực, nếu không nó sẽ bị phai mờ theo thời gian.

Bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho cán bộ trẻ sẽ giúp họ trau dồi về phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, niềm tin, ý chí quyết tâm, tình cảm và hoàn thiện nhân cách, thôi thúc họ hành động tự giác, thực hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; để họ hiểu sâu sắc hơn và hành động đúng đắn về tình yêu quê hương, đất nước và con người; sự gắn bó, cố kết cộng đồng, hướng về nhân dân, thực sự “lấy dân làm gốc”; nâng cao ý thức bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, dân tộc, về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc; kế thừa, tiếp thu và phát huy truyền

thống yêu nước của gia đình, dòng họ, quê hương, lòng yêu thương con người - đó là cái gốc văn hóa đạo đức của cán bộ trẻ hiện nay.

Mục đích bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho cán bộ trẻ để họ nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm gắn bó với cơ quan, đơn vị, với đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp; giải quyết hài hòa giữa tinh thần yêu nước chân chính với tinh thần quốc tế vô sản, nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; để cán bộ trẻ còn làm theo lời ước nguyện của Người là: “Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước cho cán bộ trẻ phải hướng và gắn với yêu chủ nghĩa xã hội, vì đó là sức mạnh cội nguồn của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại mới. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, vì có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mình mỗi ngày một no ấm thêm, Tổ quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm”. Nếu không thực hiện điều đó thì “nước mất, nhà tan”, bởi nước độc lập thì dân tộc mới độc lập, con người mới được giải phóng và có tự do, ấm no, hạnh phúc đích thực - điều đó chỉ có được dưới chế độ xã hội chủ nghĩa.

*Hai là, bồi dưỡng tình yêu thương và quan tâm đến con người.*

Yêu thương con người là đức tính tốt đẹp, là truyền thống quý báu của nhân dân Việt Nam. Lòng yêu thương con người được lan tỏa trong xã hội sẽ giúp cho cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc hơn và đáng sống; làm cho con người gần nhau hơn, là nguồn động lực tinh thần để giúp người đón nhận tình yêu thương đó có thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống, vượt qua khó khăn để đạt được niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Vì thế, cần làm cho lòng yêu thương con người của cán bộ trẻ không ngừng phát triển và lan tỏa trong xã hội để tạo ra sự quan tâm với nhau, mở lòng, chăm sóc, bao dung, đồng cảm, chia sẻ, lo lắng, giúp đỡ, vị tha, thấu hiểu với từng hoàn cảnh của mỗi con người, nhìn nhận xã hội khách quan, công bằng gắn kết cùng nhau phát triển. Đồng thời, cán bộ trẻ cần phải tránh tạo ra ngăn cách, tính ích kỷ, nhỏ nhen, tính vô cảm và vô tâm trước nỗi đau khổ của người khác.

Bồi dưỡng tình yêu thương và quan tâm đến con người cho cán bộ trẻ, trước hết và trực tiếp là việc chăm sóc ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em và những người thân trong gia đình, dòng họ; quan tâm, chăm sóc đồng chí, đồng đội, những người hàng xóm, láng giềng; tiếp đến là những người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ, những người yếu thế trong xã hội, những người ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Lòng yêu thương con người của cán bộ trẻ không đòi hỏi về vật chất đơn thuần mà thể hiện ở những điều bình dị trong cuộc sống với tinh thần tự nguyện, tự giác thông qua việc chăm sóc ông bà, bố mẹ khi ốm đau, nhường nhịn em nhỏ, sẵn sàng giúp đỡ đồng viên mọi người khi gặp khó khăn; tình nguyện, quên góp giúp đỡ, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sỹ; giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; hiến máu nhân đạo; biết tha thứ khi người

khác mắc lỗi; biết hy sinh bản thân vì người khác; có lòng nhân ái, vị tha trong cuộc sống và trong công tác.

Giáo dục lòng yêu nước cho cán bộ trẻ có lòng thương yêu con người để họ không chỉ đối với người thân yêu, gần gũi, mà còn có tình thương đối với nhân dân gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân quên mình, phải chăm lo cuộc sống của nhân dân, giúp đỡ nhân dân và phải “đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau”. Đồng thời, hướng việc giáo dục lòng yêu nước, thương dân phải làm cho cán bộ trẻ thấm nhuần tư tưởng “dân là gốc”, là nguồn sức mạnh vô địch, từ đó, phải khơi dậy tư tưởng đó để mỗi cán bộ, không chỉ ở tư tưởng, tình cảm, ý chí mà quan trọng là phải thể hiện ở hành động thông qua cuộc sống hàng ngày và thực tiễn công tác. Thực hiện theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải biết trọng nhân dân. Tôn trọng có nhiều cách, không phải ở chỗ chào hỏi kính thưa có lễ phép mà đủ. Không được phung phí nhân lực vật lực của dân. Khi huy động nên vừa phải, không nên nhiều quá lãng phí vô ích. Phải khôn khéo tránh điều gì có hại cho đời sống nhân dân. Biết giúp đỡ nhân dân cũng là biết tôn trọng dân”. Vì thế, cán bộ trẻ phải thường xuyên sâu sát, quan tâm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ niềm vui, thấu hiểu nhu cầu và chăm lo đến lợi ích chính đáng của nhân dân.

Hơn thế nữa, cán bộ trẻ không chỉ động viên, mà phải biết phát huy vai trò của nhân dân, khơi dậy tinh thần tập thể, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, những phẩm chất tốt đẹp trong nhân dân, vận động nhân dân hăng hái lao động và xây dựng xã hội mới tiến bộ, phát triển, phồn vinh và hạnh phúc. Vì, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đời sống, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Cho nên, cán bộ trẻ cần phải biết phát huy vai trò của nhân dân, động viên nhân dân tham gia đông đảo vào công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ trẻ coi trọng và khơi dậy tình nhân ái, khoan dung trong cơ quan, đơn vị và trong nhân dân, đây là sự nối tiếp các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, cần phải phát triển lên tầm cao mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Ta thương cha mẹ ta, mà còn phải thương cha mẹ người, phải cho mọi người đều biết thương cha mẹ”. Đồng thời, cán bộ trẻ phải có lòng tin tưởng vào đồng chí, đồng đội và nhân dân, kể cả đối với những người mắc vào sai lầm, khuyết điểm. Người nhắc nhở: “Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”. Đối với những người làm đường, lạc lối, người có thói hư, tật xấu cán bộ trẻ phải dùng tình nhân ái mà cảm hóa họ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đối với những người có thói hư tật xấu, trừ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân, ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác, chứ không phải đập cho tơi bời. Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Đó là thái độ trân trọng, là cái nhìn



rộng lượng của cán bộ trẻ để tìm ra điểm chung, hoà đồng để mọi người cùng phát triển.

Cán bộ trẻ cần phải khắc phục thiên kiến, hẹp hòi, ích kỷ, tính tự kiêu, tự đại, tự mãn trong công tác và trong cuộc sống hàng ngày. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở mỗi chúng ta rằng: “Tự kiêu, tự đại tức là thoái bộ. Sông to, biển rộng, thì bao nhiêu nước cũng chứa được, vì độ lượng nó rộng và sâu. Cái chén nhỏ, cái đĩa cạn, thì một chút nước cũng đầy tràn, vì độ lượng nó hẹp nhỏ. Người mà tự kiêu, tự mãn, cũng như cái chén, cái đĩa cạn”. Thực hiện điều đó sẽ giúp cho cán bộ trẻ ngày càng phát huy được tình nhân ái, khoan dung để mọi người trong cơ quan, đơn vị mình phát triển bền vững.

*Ba là, bồi dưỡng cái “thiện”, loại trừ cái “ác” trong cán bộ trẻ.*

Cái “thiện” và cái “ác” thường nảy sinh trong mối quan hệ “công - tư” và biểu hiện trong quá trình giải quyết vấn đề về lợi ích, giữa lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. Cái “thiện” trong mỗi cán bộ trẻ là tình thương, lòng nhân nghĩa, sự bao dung, là lẽ sống “mình vì mọi người”, trung thực, thẳng thắn, sẵn sàng đấu tranh cho lẽ phải, là tinh thần hăng say lao động, là sống có lý tưởng cao đẹp. Cái “ác” trong bản thân mỗi cán bộ trẻ thường là tính hẹp hòi, đố kỵ, vị kỷ, dối trá, lòng tham, bất nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thiện và ác là hai cái mâu thuẫn, luôn luôn đấu tranh gay gắt với nhau. Cuộc đấu tranh ấy phải trường kỳ và gian khổ, nhưng cuối cùng thì ác nhất định bại, thiện nhất định thắng”. Vì vậy, mỗi cán bộ trẻ không chỉ thực hành “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, loại bỏ quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lười biếng mà còn phải rèn luyện để cái “thiện” phát triển và cái “ác” mất đi. Mặt khác, trong mỗi công việc, cán bộ trẻ đều phải hướng thiện, phải rộng lượng, khoan thứ; sự tự phấn đấu, tu dưỡng và hoàn thiện nhân cách là những nhân tố tích cực, chủ động trong xây dựng môi trường xã hội, để kết hợp giữa cá nhân, tập thể cùng toàn xã hội hành “thiện”, bài “ác”, đó là nền tảng của sự tiến bộ để xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa đi đến thành công.

*Bốn là, bồi dưỡng tư tưởng “bình đẳng xã hội” và “công bằng xã hội” cho cán bộ trẻ.*

Bình đẳng xã hội là một khái niệm có tính lịch sử, đó là tình trạng mà trong đó tất cả mọi người hay một nhóm người trong một xã hội cụ thể, có địa vị, tình trạng pháp lý tương tự nhau ở những khía cạnh như các quyền dân sự, tự do ngôn luận, quyền sở hữu và tiếp cận bình đẳng đối với hàng hóa, an sinh và dịch vụ xã hội. Tuy nhiên, mức độ, phạm vi, điều kiện khác nhau thì bình đẳng xã hội cũng khác nhau. Vì thế, trong mọi xã hội người ta thường đề cập đến bất bình đẳng xã hội như bất bình đẳng dân tộc, bất bình đẳng giai cấp, bất bình đẳng giới tính, bất bình đẳng thế hệ, hoặc sự thiếu công bằng giữa người dân và người có chức có quyền.

Bình đẳng xã hội và công bằng xã hội chỉ thực sự có được trong chế độ xã hội mới xã hội chủ nghĩa vì ở chế độ đó giải quyết hài hòa giữa nghĩa vụ và quyền lợi, tạo nên các cách ứng xử, các quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng, giữa con người và tự nhiên nhằm thúc đẩy những nhân tố tiến bộ xã hội xuất hiện nhằm tạo ra công bằng xã hội. Vì thế, phải bồi dưỡng tư tưởng “bình đẳng xã hội” và “công bằng xã hội” cho cán bộ trẻ. Tuy vậy, tư tưởng về công bằng và bình đẳng xã hội

được thể hiện một cách sinh động, linh hoạt trong những hoàn cảnh, thời kỳ và tình huống cụ thể khác nhau của quá trình xây dựng đất nước. Khi nói đến công bằng xã hội, thường gắn với bình đẳng xã hội. Công bằng xã hội chính là sự bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi trong mối quan hệ cụ thể. Mỗi cán bộ trẻ phải hiểu rõ: “Nhân dân có nghĩa vụ, đồng thời có quyền lợi. Nhân dân có quyền tự do tư tưởng, tự do tổ chức, tự do tín ngưỡng, v.v. có quyền ứng cử và bầu cử. Đàn bà có mọi quyền lợi như đàn ông. Các dân tộc trong nước đều có quyền lợi như nhau”. Vì thế, mỗi cán bộ trẻ đều phải nhận rõ mình là người chủ nước nhà và đã có quyền hạn làm chủ, thì phải làm trọn nghĩa vụ của người chủ để thực hiện công bằng và bình đẳng xã hội.

Đồng thời, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, người đứng đầu cần làm cho cán bộ trẻ thấy rõ sự công bằng và bình đẳng xã hội được bảo đảm bằng những cơ sở vững chắc, đó là “Chủ nghĩa xã hội là công bằng hợp lý: Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì không được hưởng. Những người già yếu hoặc tàn tật sẽ được Nhà nước giúp đỡ chăm nom” và do “Nhà nước ta ngày nay là của tất cả những người lao động... Chúng ta có quyền và có đủ điều kiện để tự tay mình xây dựng đời sống tự do, hạnh phúc cho mình. Nhân dân lao động là những người chủ tập thể của tất cả những của cải vật chất và văn hóa, đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ” đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra. Mỗi cán bộ trẻ cần phải phát huy mọi khả năng của mình cùng vươn tới mục tiêu, lý tưởng cao đẹp đó là đất nước được độc lập, tự do, phát triển nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

*Năm là, giáo dục tinh thần thượng tôn pháp luật cho cán bộ trẻ.*

Trong các quan hệ đạo đức mới ở thời đại mới, đạo đức phải luôn gắn với pháp luật. Trong Nhà nước ta, pháp luật và dân chủ luôn đi đôi với nhau vừa phát huy vai trò của chính quyền các cấp, vừa phát huy vai trò của nhân dân để họ được làm chủ vận mệnh của mình, bởi vì pháp luật luôn là “bà đỡ” của dân chủ. Mọi quyền dân chủ của người dân phải được thể chế hóa bằng hiến pháp và pháp luật, ngược lại hệ thống pháp luật phải bảo đảm cho quyền tự do dân chủ của người dân được thực hiện trong thực tế. Nhà nước phải hình thành các thiết chế dân chủ để thực thi quyền làm chủ của người dân. Cho nên, cán bộ trẻ phải có tinh thần thượng tôn pháp luật, phải hết lòng phục vụ nhân dân với tinh thần “việc gì lợi cho dân, thì phải làm cho kỳ được. Việc gì hại cho dân, thì phải hết sức tránh”.

Thông qua việc giáo dục tinh thần thượng tôn pháp luật cho cán bộ trẻ góp phần nâng cao trình độ, bồi dưỡng ý thức làm chủ và tích cực hóa quyền công dân; phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; gương mẫu thực hiện pháp luật, phải bảo đảm được tính vô tư, khách quan, công bằng, bình đẳng với mọi công dân trước pháp; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để đứng ngoài, đứng trên pháp luật; tránh bè phái, cảm tình riêng trong thực thi công vụ, điều đó không chỉ làm thiệt hại đến lợi ích, sự tiến bộ xã hội, mà trực tiếp tổn hại đến phẩm giá, làm suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ trẻ. Cán bộ trẻ phải hiểu và phát triển đạo đức cách mạng, “biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm” để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.



Bồi dưỡng văn hóa đạo đức cho cán bộ trẻ trong tình hình hiện nay có ý nghĩa sâu sắc trong xây dựng Đảng về đạo đức. Vì thế, cần phải phát huy các giá trị văn hóa đạo đức để định hướng các quan hệ đạo đức, ứng xử của cán bộ trẻ theo hướng chân - thiện - mỹ. Mỗi cán bộ trẻ cần phải giữ chủ nghĩa cho vững và ít lòng ham muốn về vật chất, rèn luyện đạo đức, trau dồi kiến thức và tài năng để phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

*(Nguồn: Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương)*

*(Link: <https://tuyengiao.vn/theo-guong-bac/boi-duong-van-hoa-dao-duc-cho-can-bo-tre-trong-tinh-hinh-moi-144618>)*

**Phần 3:  
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU ĐÃ DIỄN RA**

-----  
**Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đối thoại với thanh niên**



**Link: <https://tinhdonquangtri.gov.vn/bai-viet-18109?tab=tab1>**

**Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị và VNPT Quảng Trị giai đoạn 2023 – 2027**



**Link: <https://tinhdonquangtri.gov.vn/bai-viet-18129?tab=tab1>**



**Khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc” và khánh thành công trình “Giếng nước sinh hoạt cộng đồng” tại huyện Hương Hoá**



Link: <https://tinhdovanquangtri.gov.vn/bai-viet-18094?tab=tab1>

**Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2023**



Link: <https://tinhdovanquangtri.gov.vn/bai-viet-18097?tab=tab1>



195 thí sinh tham gia tranh tài Cuộc thi “Tin học trẻ”  
tỉnh Quảng Trị lần thứ XXV, năm 2023



Link: <https://tinhdovanquangtri.gov.vn/bai-viet-18122?tab=tab1>

Kỷ niệm 57 năm Bác Hồ tặng bằng khen cho Măng non Duy Viên



Link: <https://tinhdovanquangtri.gov.vn/bai-viet-18101?tab=tab1>



## Khai mạc hoạt động Hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023



**Link:**

<https://www.facebook.com/tinhdoanquangtri2016/posts/pfbid0TMTEen8ToQUc5RqzGPobrCpA7k1QKWibZ5hGKyFBYBstfZRry6pgaD9XwCdv2wdpBl>

## Ký kết kế hoạch phối hợp cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử



**Link:** <https://tinhdolanquangtri.gov.vn/bai-viet-18152?tab=tab3>



## Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh



Link: <https://tinhdonquangtri.gov.vn/bai-viet-18107?tab=tab1>

### Phần 4: CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM THÁNG 6/2023

-----

1. Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023.
2. Tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng viên từ đoàn viên ưu tú.
3. Tổ chức Diễn đàn Đối thoại giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân với trẻ em năm 2023
4. Tổ chức chiến dịch tình nguyện tại Lào
5. Tổ chức Liên hoan "Chỉ huy Đội giỏi" tỉnh Quảng Trị năm học 2022 - 2023
6. Tổ chức Chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2023
7. Tổ chức sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2023
8. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở triển khai phần mềm Quản lý đoàn viên trong toàn tỉnh



**Phần 5:**  
**THEO DÒNG LỊCH SỬ**

-----

**1. Kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023)**

- Tuyên truyền về những công hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đặc biệt nhấn mạnh ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động qua việc ra đi tìm đường cứu nước (năm 1911); Về tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền về tình cảm yêu mến, kính trọng của tuổi trẻ cả nước cũng như các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đăng tải các ấn phẩm tuyên truyền trực quan và trên mạng xã hội về sự kiện. Chia sẻ các phóng sự, infographic, phim tài liệu về hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ, đăng tải trên các nền tảng số.

**2. Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố - Trưởng ban Thường Trực Quốc Hội (05/6/1889 - 05/6/2023)**

- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ Quảng Trị về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của cụ Nguyễn Văn Tố đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, với Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung tuyên truyền, làm rõ những hoạt động và cống hiến nổi bật của Cụ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn (lịch sử, văn học và văn hóa...), đặc biệt là những công lao, cống hiến to lớn của Cụ trên cương vị là Trưởng ban Thường trực Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội và Bộ trưởng không bộ.

- Tuyên truyền, khẳng định những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của nhà trí thức yêu nước Nguyễn Văn Tố, nhất là lòng nhiệt thành cách mạng, không ngại gian khổ hy sinh, sẵn sàng cống hiến hết mình vì nước, vì dân.

- Tuyên truyền phản ánh các hoạt động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

**3. Tuyên truyền kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2023)**

- Tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi; cổ vũ, phát huy truyền thống tốt đẹp, sức mạnh to lớn của các thế hệ người cao tuổi Việt Nam trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội...; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội về vị trí, vai trò người cao tuổi, Hội Người cao tuổi Việt Nam.

- Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người cao tuổi, tổ chức các hoạt động chăm sóc

và phát huy vai trò người cao tuổi, trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”. Chú trọng đề cao vai trò nòng cốt của Hội Người cao tuổi Việt Nam trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi”; phát huy khả năng của người cao tuổi “Tự thân vận động, tự chăm sóc, tự chịu trách nhiệm”.

- Tuyên truyền công lao, đóng góp của người cao tuổi đối với đất nước, nhất là trong triển khai thực hiện các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, như: Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường ... và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

#### **4. Kỷ niệm 111 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2023), Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ)**

- Tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ Quảng Trị về cuộc đời và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước về những phẩm chất cao đẹp của đồng chí Phạm Hùng - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất; một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Vĩnh Long, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

### **Phần 6:**

## **VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH**

-----

### **KẾ HOẠCH**

#### **Tổ chức các hoạt động Hè cho thiếu nhi tỉnh Quảng Trị và hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2023**

-----

Ngày 22/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 47 - KH/TĐTN-TTNTH về Tổ chức các hoạt động Hè cho thiếu nhi tỉnh Quảng Trị và hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

#### **I. THỜI GIAN TRIỂN KHAI**

**1. Thời gian:** Từ ngày 01/6 đến hết 31/8 năm 2023.

**2. Thời gian tổ chức Tổng kết hè:** Dự kiến tháng 9/2023.

#### **II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN**

**1.** Trao tặng **1.000** suất quà, học bổng và hỗ trợ ít nhất **10.000** thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

**2.** Tổ chức **300** hoạt động tuyên truyền về Luật trẻ em, các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em; công tác phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích,

phòng, chống xâm hại trẻ em.

3. Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng ít nhất **01** Công trình “*Vì đàn em thân yêu*” dành cho đội viên, thiếu nhi.

4. Tổ chức **05** trại hè, trại kỹ năng dành cho thiếu nhi.

5. Tổ chức **50** lớp năng khiếu, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội, kỹ năng sống, năng khiếu và các hoạt động trải nghiệm cho thiếu nhi.

6. Tổ chức **120** lớp dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi.

7. Xây dựng và trao tặng **02** nhà khăn quàng đỏ, nhà hạnh phúc cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

### **III. THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG**

1. Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em.

2. Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em.

3. Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

4. Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em.

5. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

6. Gia đình, nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng.

7. Không gian mạng an toàn, công dân số tương lai.

8. Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

9. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

### **IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG**

1. Các hoạt động cấp tỉnh hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “*Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em*”

**1.1. Chương trình Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 và Liên hoan Mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6**

- Thời gian: Ngày 31/5/2023 (*Thứ Tư*).

- Địa điểm: Bản Chùa, Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên Quảng Trị

- Nội dung: Có Kế hoạch riêng

**1.2. Diễn đàn đối thoại giữa Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Trẻ em năm 2023**

- Thời gian: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 11 - 18/6/2023.

- Địa điểm: Hội trường Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

(*Địa chỉ: Số 245, đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà*)

- Ban chủ trì: Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn.

- Nội dung: Có kế hoạch riêng

**1.3. Liên hoan “Chỉ huy Đội giỏi” tỉnh Quảng Trị năm học 2022 - 2023**

- Thời gian: Dự kiến tổ chức trong tháng 6/2023.

- Địa điểm: Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị (*Số 26, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị*).

- Đơn vị chủ trì: Hội đồng Đội tỉnh

- Nội dung: Có Kế hoạch riêng.

#### **1.4. Ngày chiến sỹ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” với chủ đề “Chung tay phòng, chống đuối nước cho trẻ em”**

- Thời gian: Đồng loạt vào ngày 11/6/2023 (*Chủ Nhật*).

- Quy mô tổ chức: Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” được tổ chức đồng loạt tại tất cả cơ sở Đoàn, Đội trong toàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì đăng cai hoạt động cấp tỉnh: Huyện Đoàn Cam Lộ (Có kế hoạch riêng).

- Hoạt động hưởng ứng cấp huyện: Mỗi huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc lựa chọn ít nhất 01 đơn vị tổ chức Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu” điểm cấp huyện với chủ đề “Chung tay phòng, chống đuối nước cho trẻ em”

- Nội dung định hướng hoạt động:

+ Tổ chức các Sân chơi “Rung Chuông vàng”; Tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí; Tổ chức giải bơi lội cho trẻ em; Tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em...

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em: Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện rà soát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ cao dẫn đến đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em.

+ Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm sáng tạo, trang bị kỹ năng cho thiếu nhi: Hội diễn văn nghệ, các giải thi đấu thể thao, đồng diễn dân vũ, flashmob, đồng diễn thể dục cho thiếu nhi, sân chơi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức, kỹ năng liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các hoạt động sáng tạo: STEM, sân chơi ngoại ngữ cho thiếu nhi, trò chơi dân gian, trò chơi vận động...

+ Tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thiếu nhi: Tổ chức hành trình về nguồn; tìm hiểu văn hóa, làng nghề truyền thống; trải nghiệm với thiên nhiên... Ngày hội đọc sách dành cho thiếu nhi tại các không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội tại Nhà Thiếu nhi và hệ thống thư viện tại các địa phương... Tổ chức phát động sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật mới dành cho thiếu nhi. Khuyến khích các đơn vị tổ chức các sân chơi, hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

+ Tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi: Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thiếu nhi là con thanh niên công nhân; thiếu nhi trong các mái ấm, các Trung tâm bảo trợ trẻ em. Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý; hoạt động chăm sóc, nâng cao thể chất và tinh thần cho thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật Trẻ em năm 2016, các chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em; tổ chức cho thiếu nhi tham gia các lớp học kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước, kỹ năng an toàn trên môi trường mạng... Nghiên cứu, phối hợp với các ngành có liên quan thí điểm tổ chức lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho phụ huynh, người

chăm sóc trẻ em dưới 6 tuổi (*nhóm trẻ dễ bị tai nạn thương tích tại gia đình và địa bàn dân cư*). Tổ chức các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em, lấy ý kiến, nguyện vọng trẻ em thông qua mô hình “*Hội đồng Trẻ em*”, diễn đàn trẻ em, Câu lạc bộ Quyền Trẻ em... Tổ chức chương trình “*Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam*”; tuyên dương thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào thi đua của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

+ Xây dựng các công trình, phần việc “*Vì đàn em thân yêu*”: Tập trung vận động nguồn lực, khởi công xây dựng, khánh thành các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi; trao tặng các bể bơi thông minh, bể bơi di động phục vụ công tác dạy bơi, phòng chống đuối nước cho thiếu nhi. Khởi công xây dựng, khánh thành công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội; ngôi nhà “*Khăn quàng đỏ*” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Xây mới và cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh; các công trình nước sạch trong trường học.

## **2. Tổ chức các hoạt động Hè cấp tỉnh cho thiếu nhi Quảng Trị**

**2.1. Triển khai Cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam - Cuba thăm tình đoàn kết” Kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Fidel Castro lần đầu tiên thăm Việt Nam và vùng mới Giải phóng ở Quảng Trị, Việt Nam (09/1973 - 09/2023) do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức**

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 01/6/2023 đến ngày 15/8/2023.

- Đối tượng tham gia cuộc thi: Thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi Cuba, từ 06 đến 15 tuổi.

- Phát động Cuộc thi: Ngày 28/5/2023 tại thành phố Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn tổ chức).

- Tổng kết, trao giải cuộc thi và triển lãm tranh: Tháng 9/2023 tại Quảng Trị (UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức).

- Ban chủ trì: Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn

- Nội dung: Có kế hoạch riêng.

## **2.2. Chương trình Học kỳ trong Quân đội năm 2023**

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 01 - 10/7/2023.

- Địa điểm: Trung Đoàn 842, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

- Ban chủ trì: Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn.

- Nội dung: Có kế hoạch riêng.

## **3. Định hướng tổ chức triển khai các hoạt động Hè năm 2023**

### **3.1. Tổ chức các hoạt động truyền thông**

- Tổ chức các đợt truyền thông để chuyển tải những nội dung cơ bản về Luật Trẻ em 2016; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Quyết định số 1863/QĐ-TTg, ngày 23/12/2019 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giai đoạn 2020 - 2025 và Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 26/5/2020 về “*Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em*”; Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Chương trình

hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030; Công điện số 398/CĐ-TTg, ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành: Kế hoạch 1161/KH-UBND, ngày 22/3/2019 về thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch 1160/KH-UBND, ngày 22/3/2019 về Thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch 4355/KH-UBND, ngày 25/9/2020 về việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch 4626/KH-UBND, ngày 09/10/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch 40/KH-UBND, ngày 04/3/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg, ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch 154/KH-UBND, ngày 13/9/2021 về việc thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch 185/KH-UBND, ngày 23/11/2021 về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 133 /KH-UBND, ngày 28/07/2021 về thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 11/10/2022 về Kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030...

- Truyền thông, giáo dục cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; bảo vệ trẻ em trong thời gian diễn ra thiên tai, dịch bệnh.

- Truyền thông, quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111, đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em số 18001567 và fanpage: Vì Trẻ em và Bình đẳng giới Quảng Trị để mọi người dân và trẻ em thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em và liên hệ khi có nhu cầu cần được tư vấn, hỗ trợ. Thiết lập đầu mối phối hợp, xử lý thông tin giữa địa phương với Tổng đài trong việc hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Giới thiệu mô hình, giải pháp mới, sáng tạo trong các hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội trong phát huy quyền tham gia của trẻ em; trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước, bạo lực học đường cho trẻ em.

### **3.2. Tổ chức các hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm 2023**

#### **3.2.1. Vận động xã hội thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em**

- Vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ, thăm hỏi, động viên trẻ em là nạn nhân của



xâm hại, bạo lực; thăm, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi... hỗ trợ các mô hình hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; xây dựng các công trình như bể bơi, các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em.

- Vận động hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình, phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em bị bạo lực, xâm hại; trẻ chịu ảnh hưởng bởi tai nạn, thương tích, thiên tai, dịch bệnh...

### **3.2.2. Hỗ trợ, chăm sóc trẻ em**

- Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật và quy trình, thủ tục quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. Xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài hoặc không xử lý vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Vận động xã hội cùng Nhà nước hỗ trợ, can thiệp, chăm sóc các trường hợp trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, đặc biệt trẻ em bị xâm hại tình dục.

- Thăm, tặng quà, trao học bổng, đỡ đầu, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

### **3.2.3. Các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt hè cho thiếu nhi**

- Triển khai việc lập danh sách bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại xã, phường, thị trấn, cộng đồng dân cư giữa nhà trường và chính quyền địa phương (nếu có). Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao, du lịch, tham quan di tích, thắng cảnh đảm bảo an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

- Tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, môi trường mạng, an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước, bị thiên tai, dịch bệnh.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, “*Uống nước nhớ nguồn*”, tình yêu quê hương đất nước cho thiếu nhi trong dịp hè. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, thăm quan bảo đảm an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi. Tổ chức hiệu quả các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi.

- Tổ chức tốt các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, cán bộ chỉ huy Đội và các đội, nhóm nòng cốt.

- Tổ chức các chương trình trải nghiệm, chương trình giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi như: Trại hè, “*Học kỳ quân đội*”, “*Hành trình đi để biết, học để sống*”, trong đó chú trọng một số kỹ năng về phòng chống tai nạn, thương tích; sơ cấp cứu; phòng cháy và tự bảo vệ bản thân khi hỏa hoạn; kỹ năng an toàn trên mạng,...

- Tích cực vận động nguồn lực xã hội để xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi; đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình trường, lớp học, nhà bán trú, hoàn thành việc rà soát trang bị ảnh Bác Hồ và 5 điều Bác Hồ dạy tại tất cả các phòng học trong các trường Tiểu học, THCS tại địa phương... Vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà, đồ dùng học tập, phương tiện đến trường, học bổng

giúp các em thiếu nhi có điều kiện học tập, sinh hoạt, chuẩn bị bước vào năm học mới.

- Tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em; các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện tại địa phương để trẻ em học các kỹ năng tự bảo vệ khi tham gia mạng xã hội và sử dụng các phương tiện kỹ thuật số an toàn.

- Kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các địa bàn có nguy cơ xảy ra tình trạng xâm hại, bạo lực trẻ em; các khu vực thường xảy ra tai nạn hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè, mùa mưa bão và mùa nước nổi.

- Chủ động kết nối các đội hình thanh niên tình nguyện tại địa phương hỗ trợ các em thiếu nhi ôn bài, học tập, rèn luyện kỹ năng, trong đó tăng cường các hoạt động, sân chơi giáo dục, sinh hoạt trực tuyến, trên mạng xã hội; phát huy hiệu quả các hoạt động, mô hình: Tiếng kèn ôn bài, phát thanh măng non, chương trình gameshow vui để học, trải nghiệm, sáng tạo...

- Tổ chức các lớp năng khiếu đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí cho thiếu nhi trong dịp Hè, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ thiếu nhi tài năng trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho tỉnh nhà.

Link tải văn bản: <http://tinhdonquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

## **KẾ HOẠCH**

### **Tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ học đường Quảng Trị hướng về Cồn Cỏ thân yêu” năm 2023**

-----

Ngày 30/5/2023, Tỉnh Đoàn phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 53/KHLN/GDDĐT-TĐTN về Tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ học đường Quảng Trị hướng về Cồn Cỏ thân yêu” năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

#### **I. NỘI DUNG**

1. Xây dựng và trao tặng Công trình “Xe đạp Thanh niên” phục vụ du lịch trên đảo Cồn Cỏ.

2. Ra quân vệ sinh môi trường và gắn các thùng thu gom rác tại các nhà hàng, quán ăn trên đảo.

3. Trao tặng quà cho các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo; trao tặng cờ tổ quốc cho ngư dân trên đảo.

#### **II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

1. **Thời gian:** 02 ngày, từ ngày 20 - 21/6/2023.

2. **Địa điểm:** Huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

#### **III. SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN**

1. **Số lượng:** 42 đồng chí

2. **Thành phần**

- Đại diện Thường trực Tỉnh Đoàn, đại diện Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn, Phòng Tổ chức Cán bộ và Chính trị, tư tưởng: 07 đồng chí

- Ban Thường vụ Đoàn các Trường Cao đẳng, THPT, Trung tâm GDNN – GDTX trong toàn tỉnh: 35 đồng chí.

## V. CHƯƠNG TRÌNH

### 1. Ngày thứ nhất

- 06h30: Tập trung tại cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh.
- 07h30: Lên tàu xuất phát đi huyện đảo Cồn Cỏ.
- Từ 09h00 - 10h00: Thăm Đài tưởng niệm liệt sĩ.
- Từ 10h00 - 11h00: Thăm, tặng quà các đơn vị đóng quân trên đảo.
- Từ 11h30 - 13h30: Ăn trưa, nghỉ ngơi
- Từ 14h00 - 16h00: Triển khai xây dựng công trình “Xe đạp Thanh niên”; ra quân làm vệ sinh môi trường, lắp đặt thùng thu gom rác thải.
- Từ 16h00 - 16h30: Trao cờ tổ quốc cho ngư dân trên đảo.
- Từ 16h30 - 18h00: Giao lưu thể thao với đoàn viên, thanh niên trên đảo.
- Từ 18h30 - 21h00: Ăn tối + Giao lưu văn nghệ.
- Sau 21h30: Đoàn về nghỉ ngơi.

### 2. Ngày thứ hai:

- Từ 06h00 - 07h15: Ăn sáng
- Từ 07h30 - 08h45: Lễ chào cờ.
- Từ 08h00: Đoàn trở về địa phương.

Link tải văn bản: <http://tinhdoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức Liên hoan “Chỉ huy Đội giỏi” tỉnh Quảng Trị năm học 2022 - 2023

-----

Ngày 19/5/2023, Hội đồng Đội tỉnh ban hành Kế hoạch số 34 --KH/HĐĐ về Tổ chức Liên hoan “Chỉ huy Đội giỏi” tỉnh Quảng Trị năm học 2022 - 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

#### 1. Đối tượng tham gia

- Là các cán bộ chỉ huy Đội từ 9 - 15 tuổi (*Học lớp 3 đến lớp 9*), đang học tập, sinh hoạt tại các Liên Đội Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, TH&THCS, THCS&THPT, Phổ thông Liên cấp trên địa bàn toàn tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, có nhiều đóng góp cho hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tại địa phương; Nắm vững nghiệp vụ và kỹ năng công tác Đội, có khả năng điều hành, tổ chức các hoạt động tập thể và giải quyết các tình huống trong sinh hoạt Đội; Có kết quả học tập đạt từ khá trở lên, xếp loại đạo đức tốt.

- Liên đội nơi tham gia học tập và sinh hoạt phải là Liên đội mạnh cấp tỉnh.

**2. Số lượng:** Mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn cử 02 chỉ huy Đội xuất sắc để tham gia Liên hoan cấp tỉnh (*Trong đó, khối Tiểu học: 01 em; Khối Trung học cơ sở: 01 em*).

### 3. Nội dung Liên hoan

- Hiểu biết về lịch sử quê hương, đất nước, Bác Hồ; kiến thức cơ bản về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh; kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội, chuyên hiệu Đội theo từng hạng tuổi.

- Luật Trẻ em 2016, gương các anh hùng nhỏ tuổi; những vấn đề thường xảy ra trong đời sống sinh hoạt, học tập của đội viên, của chỉ huy Đội...

- Nghi lễ của Đội, đội hình đội ngũ thực hiện theo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội, Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi của Hội đồng Đội Trung ương (*Ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TWĐTN-CTTN, ngày 01/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn*).

**4. Hình thức dự thi:** Các thí sinh sẽ tiến hành bốc thăm thứ tự thi của các phần thi. Mỗi thí sinh trải qua 03 phần thi: Chỉ huy Đội thông thái; Chỉ huy Đội thông minh và Chỉ huy Đội tài năng (*Có Thẻ lệ kèm theo*).

### 5. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Dự kiến tổ chức trong tháng 6/2023.

- Địa điểm: Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị (*Số 26, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị*).

Link tải văn bản: <http://tinhdodanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

## KẾ HOẠCH

**Phối hợp phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên thuộc tổ chức Đoàn các cấp trong triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị**

-----

Ngày 31/5/2023, Tỉnh Đoàn phối hợp Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 652/KHPH-CAT-TĐTN về Phối hợp phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên thuộc tổ chức Đoàn các cấp trong triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Chủ thể thực hiện:** Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh; cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thuộc tổ chức Đoàn các cấp trên toàn tỉnh.

**2. Đối tượng:** Người dân sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn toàn tỉnh chưa cài đặt, đăng ký tài khoản định danh điện tử hoặc đã cài đặt, đăng ký nhưng chưa kích hoạt định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2.

### 3. Nội dung

- Tuyên truyền về tiện ích của ứng dụng VNeID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn nghiệp vụ, phương pháp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc triển khai cài đặt, đăng ký, kích hoạt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng

VneID cho bà con nhân dân và giải đáp thắc mắc của người dân trong việc sử dụng ứng dụng.

- Hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, công tác bảo mật thông tin.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm thủ tục thu nhận CCCD.

#### **4. Hình thức**

- Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, tổ chức “Tuần cao điểm”, “Ngày đồng loạt” ra quân thực hiện hướng dẫn việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID.

- Thông qua các phong trào hoạt động đoàn, hoạt động an sinh xã hội, trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, hướng dẫn về giá trị, tiện ích của tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VNeID.

- Trực tiếp hướng dẫn, trợ giúp người dân thực hiện các quy trình, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử tại gia đình; khi công dân đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giao dịch hành chính; tại các địa điểm tập trung đông người như nhà văn hóa, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại...

- Thông qua công tác chuyên môn (*nhất là các lĩnh vực trực tiếp tiếp xúc với Nhân dân qua thực hiện nhiệm vụ*) và thông qua sinh hoạt hàng ngày (*bạn bè, người thân, người quen...*).

- Phát động chương trình tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (*kể cả ngoài giờ hành chính và các ngày thứ 7, Chủ Nhật*).

- Thực hiện chủ trương “1+3”, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên tuyên truyền, hướng dẫn ít nhất 03 người dân, người thân trong gia đình cài đặt, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc mức độ 2.

#### **5. Chỉ tiêu**

**5.1. Chỉ tiêu 1: Hướng dẫn cài đặt, kích hoạt 40.000 tài khoản định danh điện tử**

Đảm bảo 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên thuộc tổ chức Đoàn các cấp có tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, được cài đặt, kích hoạt trên ứng dụng VneID.

**5.2. Chỉ tiêu 2: Hướng dẫn cài đặt, kích hoạt 120.000 tài khoản định danh điện tử**

Đảm bảo 100% cán bộ đoàn, đoàn viên thuộc tổ chức đoàn các cấp tuyên truyền, hướng dẫn ít nhất 03 người dân, người thân trong gia đình cài đặt, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc mức độ 2. (*Mô hình 1+3*)

**6. Thời gian thực hiện:** Kế hoạch phối hợp chia làm 2 giai đoạn:

- **Giai đoạn 1:** Từ khi ký kết kế hoạch phối hợp đến ngày 20/6/2023. Trong đó “Tuần cao điểm” từ ngày 05 - 11/6/2023, “Ngày cao điểm” là ngày 10/6/2023 và ngày 17/6/2023 tại 100% cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh.

**Mục tiêu: Triển khai thực hiện chỉ tiêu 1 và 2 theo kế hoạch đề ra.**

- **Giai đoạn 2:** Từ ngày 21/6/2023 cho đến khi hoàn thành chỉ tiêu về kích hoạt định danh điện tử.

**Mục tiêu: Tiếp tục triển khai hướng dẫn cài đặt, kích hoạt cho số người dân chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử.**

Link tải văn bản: <http://tinhdhoanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

## CÔNG VĂN

### Triển khai tham gia Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ V năm 2023

-----

Ngày 15/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 358-CV/TĐTN-PTTN về Triển khai tham gia Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ V năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

**1. Đối tượng dự thi:** Cán bộ Đoàn, thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp, thanh niên lực lượng vũ trang tuổi từ 18 - 35, cụ thể:

**1.1. Bảng 1** - Bảng cán bộ Đoàn: 100% cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp từ cấp Đoàn cơ sở trở lên tham gia dự thi vòng 1 của Cuộc thi.

**1.2. Bảng 2** - Bảng thanh niên công chức, viên chức, khối doanh nghiệp: Là thanh niên thuộc khối cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp.

**1.3. Bảng 3** - Bảng thanh niên lực lượng vũ trang: Là thanh niên thuộc khối công an, quân đội.

#### 2. Nội dung

- Kiến thức tiếng Anh bao gồm các câu hỏi nghe, đọc, từ vựng, giao tiếp tiếng Anh với các trình độ khác nhau tùy thuộc vào từng bảng thi.

- Kiến thức tiếng Anh chuyên ngành theo từng nhóm đối tượng.

- Kiến thức về nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam; Kiến thức về Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030.

- Kiến thức cập nhật tình hình kinh tế - chính trị, văn hoá, xã hội, lịch sử Việt Nam và thế giới; quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Kiến thức về mối quan hệ giữa Việt Nam và một số nước trên thế giới trong năm 2023 kỷ niệm năm chẵn, năm tròn trong quan hệ hữu nghị với Việt Nam.

#### 2. Thời gian, hình thức và thể lệ thi

##### 2.1. Thời gian

\* **Vòng 1:** Thi kiến thức trực tuyến

- Thi trắc nghiệm trực tuyến:

+ Thi thử: Từ ngày 15/5 - 29/5/2023.

+ Thi chính thức: 04 tuần, từ ngày 30/5 - 25/6/2023.

- Thi tăng tốc trực tuyến: Dự kiến 01 ngày, đầu tháng 7/2023.

\* **Vòng 2:** Thi thuyết trình qua video, clip: Tháng 7/2023.

\* **Vòng 3:** Chung kết toàn quốc: Dự kiến cuối tháng 8/2023.

**2.2. Hình thức và thể lệ thi:** Có Kế hoạch kèm theo.

#### 3. Yêu cầu



- 100% Đoàn cấp huyện và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn triển khai tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi trên kênh truyền thông của đơn vị; vận động thí sinh tham gia hưởng ứng. Đảm bảo các chỉ tiêu sau:

+ Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc: Đạt tối thiểu 100 thí sinh tham gia/tuần/đơn vị.

+ Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn: 100% đoàn viên, thanh niên tham gia.

Link tải văn bản: <http://tinhdovanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

## **CÔNG VĂN**

### **Tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm phòng, chống ma túy**

-----

Ngày 25/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Công văn số 379-CV/TĐTN-XDĐ về Tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm phòng, chống ma túy, với những nội dung cụ thể như sau:

**1.** Triển khai tuyên truyền trực quan thông qua các hình thức như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, xây dựng các pano, apphich, tranh cổ động về Tháng cao điểm phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6 tại trụ sở cơ quan, đơn vị và các trục đường chính của địa phương; tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn.

**2.** Tăng cường đôn đốc việc thực hiện hiệu quả công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sử dụng ma túy năm 2023 theo danh sách đã đăng ký, nhằm giúp thanh thiếu niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sử dụng ma túy có nhận thức đúng đắn vươn lên trong cuộc sống, trở thành những công dân tốt.

**3.** Mỗi đơn vị Đoàn cấp huyện lựa chọn tổ chức ít nhất 01 hoạt động phòng, chống ma túy với hình thức như: Ra quân tuyên truyền, tổ chức diễn đàn, tọa đàm, tuyên truyền thông qua chiếu phim, nói chuyện chuyên đề...

Link tải văn bản: <http://tinhdovanquangtri.gov.vn/van-ban-.html>

## **Phần 7:**

### **TUỔI TRẺ THAM GIA QUẢNG BÁ VĂN HÓA, LỊCH SỬ, DU LỊCH VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN TỈNH QUẢNG TRỊ**

-----

#### **Đặc sản Quảng Trị**

Đặc sản Quảng Trị mộc mạc, bình dị khiến du khách khắc khoải khó quên như chính mảnh đất nơi đây. Những người xa quê, những thực khách đã từng thưởng thức các món ăn Quảng Trị chắc hẳn sẽ không quên những hương vị đặc trưng nơi đây.

## 1. Bún Hến Mai Xá đặc sản Quảng Trị

Bún hến Mai Xá, món ăn bình dị thân thuộc đã trở thành đặc sản Quảng Trị nhờ phong vị tinh tế. Làm nên nét đặc sắc của món bún hến ở Mai Xá đó chính là nguyên liệu chính “chất chất”. Thịt chất chất thơm mà đậm màu, lại giàu chất dinh dưỡng. Chất chất được lấy từ Mai xá khu vực này chất chất ngon và bổ dưỡng.



Những ai đã nếm thử chất chất do dân Mai Xá chế biến sẽ không thể nào quên được hương vị tuyệt vời của món ăn này. Hành phi vàng ruộm rồi cho chất chất vào xào tới, thêm nước vào, bỏ thêm chút gừng chút ớt cay cay thơm nồng ăn tới đâu ấm lòng người xa quê tới đó. Bởi vậy, món bún hến này cũng được người dân nhớ tới như một phần tuổi thơ, một thời bình dị mà ấm áp.

## 2. Cháo cá Vặt giường Hải Lăng

Món Cháo cá vặt giường được nấu từ bột gạo, bột lọc hoặc bột mì tùy khẩu vị mỗi người. Thường thì Cháo cá được nấu phổ biến với bột gạo (loại gạo thơm ngon, không quá dẻo, hoặc quá khô). Gạo được vo sạch rồi ngâm nước đủ 2 tiếng đồng hồ. Sau đó đem xay nhuyễn rồi cho vào những tấm vải sạch, buộc kỹ, đần đá lên cho khô thành từng tảng lớn. Sau đó nhào thành bột. Dùng ống tre, hoặc chày gỗ cán mỏng thành tấm rồi thái đều. Sợi bột ngon phải có độ dai nhất định, không quá ướt, cũng bởi thế công đoạn nhào bột là vô cùng quan trọng.



Chẳng ai biết từ bao giờ, món cháo cá “vặt giường” xuất hiện ở vùng đất này. Chỉ biết rằng, đây là món ăn quen thuộc, phổ biến đến mức mà có người đã ví von, “người Quảng Trị ăn bánh canh như người Hà Nội ăn phở”, bởi họ có thể ăn cả ba bữa sáng, trưa, tối và ăn được quanh năm mà không chán. Đi hết Quảng Trị, hầu như ở đâu cũng có món bánh canh cá lóc, nhưng ngon và nổi tiếng nhất phải kể đến bánh canh ở làng Diên Sanh (nay là thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng), bởi cách nấu công phu và có phần khác biệt.

Món cháo cá vặt giường trở thành đặc sản Quảng Trị bởi nó hội tụ đủ các thứ đặc sản trên mảnh đất nắng gió Quảng Trị. Đó là cây nếm ở huyện Triệu Phong, ớt ở huyện Hải Lăng, hạt tiêu ở huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ. Cũng chính những nét tinh túy đó đã kết thành món cháo cá đặc trưng hợp hồn bao du khách khi ghé tới nơi đây.

### 3. Thịt Trâu Lá Trong



Thịt trâu lá trong được xúng danh món ăn đặc sản Quảng Trị là nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thịt trâu non và lá trong. Lá Trong mọc khắp mảnh đất Quảng Trị, có thể không quá khi nói rằng món ăn này mang đậm hơi thở miền đất Quảng.

Thịt trâu lá trong có thể chế biến thành nhiều nhóm, tuy nhiên thịt trâu lá trong nướng và thịt trâu xào lá trong là hai món được đón nhận sự yêu thích của thực khách nhất. Người muốn tận hưởng vị thịt nguyên sơ thơm phức nên thử món nướng, người thích vị đậm đà nên thử món xào. Mỗi món đặc sắc một kiểu, nếu có điều kiện bạn nên thử cả hai để cảm nhận hương vị Quảng Trị. Đặc biệt, trời lạnh lạnh mà được thưởng thức đĩa trâu lá trong nóng hổi thì còn gì bằng.

*Nguồn:* <http://dulichquangtri.vn/kinh-nghiem-du-lich/dac-san-quang-tri/>

## Phần 8:

### THANH NIÊN VỚI PHÁP LUẬT

#### Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2023

-----

#### 1. 100% kết quả thủ tục hành chính một cửa được cấp bản điện tử

Theo Quyết định 13/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023, từ ngày 1/6, 100% kết quả thủ tục hành chính một cửa được cấp bản điện tử.

Kế hoạch xác định mục tiêu năm 2023 sẽ tập trung nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, tạo đột phá trong cải cách hành chính năm 2023. Ban Chỉ đạo xác định cải cách hành chính của Chính phủ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính năm 2023.

Từ ngày 1/6, thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của bộ phận một cửa cấp xã (trừ các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo); 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.

Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại các bộ, ngành, địa phương.

## **2. Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức**

Có hiệu lực từ ngày 15/6, Thông tư 03/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc quản lý và mẫu chứng chỉ chương trình bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước; tiêu chuẩn giảng viên cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Những nội dung hướng dẫn quản lý, mẫu chứng chỉ chương trình bồi dưỡng và đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được nêu tại Thông tư này áp dụng đối với các khóa bồi dưỡng (bao gồm giảng dạy trực tiếp trên lớp hoặc từ xa).

Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng được cấp cho học viên tham gia học tập đầy đủ theo quy định của chương trình bồi dưỡng. Có đủ các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận, đề án theo quy định của chương trình bồi dưỡng; các bài kiểm tra, viết thu hoạch, tiểu luận, đề án phải đạt từ 50% số điểm trở lên theo thang điểm quy định của chương trình.

Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; quy chế, nội quy học tập của Học viện Hành chính Quốc gia; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu. Chứng chỉ chương trình bồi dưỡng được cấp 1 lần cho học viên hoàn thành khóa học, trong ngày bế giảng khóa học.

## **3. Không được sử dụng hình bác sĩ để quảng cáo bán hàng đa cấp**

Theo Nghị định số 18/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-C của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải đảm bảo tối thiểu 20% doanh thu bán hàng đa cấp trong một năm tài chính là doanh thu từ khách hàng không phải là người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đó.

“Doanh nghiệp bán hàng đa cấp không cung cấp thông tin về thực phẩm bằng hình thức sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế; không cung cấp thông tin về thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh”, Nghị định nêu rõ.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều kiện đối với tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP. Theo đó, thành viên đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Nghị định này trong thời gian doanh nghiệp đó đang hoạt động bán hàng đa cấp.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/6.



#### 4. Thay đổi hồ sơ khám sức khỏe

Cũng có hiệu lực từ ngày 20/6, nội dung khám sức khỏe trong đó có hồ sơ khám sức khỏe của người khám sức khỏe định kỳ sẽ được sửa đổi, bổ sung theo quy định mới theo Thông tư số 09/2023/TT-BYT của Bộ Y tế.

Cụ thể, mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ tại Thông tư 14/2013/TT-BYT cũ đã được thay thế bằng mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ mới tại phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BYT.

Bên cạnh đó, nội dung khám sức khỏe định kỳ gồm: Nội khoa (tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận - tiết niệu, nội tiết, cơ xương khớp, thần kinh, tâm thần); mắt; tai mũi họng; răng hàm mặt; da liễu; phụ sản...

Thông tư bổ sung thêm nội dung: Lao động nữ sẽ được khám chuyên khoa phụ sản khi khám sức khỏe định kỳ: Khám phụ khoa; sàng lọc ung thư cổ tử cung; sàng lọc ung thư vú; siêu âm tử cung, phần phụ./.

#### 5. Bộ pháp điển

Bộ pháp điển là tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành (từ Thông tư trở lên) đang còn hiệu lực thi hành; có cấu trúc gồm 45 chủ đề, mỗi chủ đề chứa đựng quy phạm quy phạm pháp luật điều chỉnh các nhóm quan hệ xã hội nhất định được xác định theo lĩnh vực. Trong mỗi chủ đề có một hoặc nhiều đề mục (gồm 271 đề mục thuộc 45 chủ đề). Mỗi đề mục chứa đựng các quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội nhất định. Trong một đề mục có cấu trúc gồm các phần, chương, mục theo cấu trúc của văn bản có giá trị pháp lý cao nhất pháp điển vào đề mục đó. Hiện nay, Bộ pháp điển được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử pháp điển tại địa chỉ: <https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx>

Cổng thông tin điện tử pháp điển là điểm truy cập duy nhất về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Nhà nước trên môi trường mạng, do Nhà nước giữ bản quyền và giao cho Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, duy trì, đăng tải Bộ pháp điển điện tử; cán bộ, ông chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cá nhân đều được khai thác, sử dụng miễn phí

(*Nguồn*: <https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/home/chu-truong-chinh-sach-moi/mot-so-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-6-3944>)

### Phần 9:

#### ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 7/2023

-----

- Tiếp tục tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thanh niên (sửa đổi), Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2030.

- Tăng cường tổ chức tuyên truyền, tổ chức đồng loạt thấp nền tri ân các Anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sỹ các hoạt động tri ân kỷ niệm tại 100% nghĩa trang Liệt sỹ trên địa bàn tỉnh; tổ chức *“Hành trình đến với các địa chỉ đỏ địa danh lịch sử cách mạng”*...

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tổ chức thực hiện các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho địa phương, đơn vị hưởng ứng *“Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023”*; Chương trình *“Tiếp sức mùa thi 2023”*, thông tin kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2023 đến với đoàn viên, thanh niên.

- Tích cực tuyên truyền một số văn bản Luật, Nghị định, chính sách mới trên các lĩnh vực đời sống xã hội; giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Tiếp tục thông tin các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác Đoàn - Hội - Đội đến với đoàn viên, thanh niên.

- Tiếp tục nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, các thông tin dư luận xã hội, nhất là các thông tin dư luận xã hội trên các trang mạng xã hội, thường xuyên báo cáo với lãnh đạo để xử lý kịp thời.

- Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức hoạt động hưởng ứng các Ngày lễ kỷ niệm: Ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7); Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam (01/7); Ngày chiến thắng Khe Sanh, Quảng Trị (09/7); Ngày Dân số Thế giới (11/7); Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7); Chiến thắng Đòng Lộc (24/7); Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7); Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); Ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7); Ngày Hữu nghị Quốc tế (30/7)...

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả, các mô hình sáng tạo, mô hình kinh tế giỏi, gương khởi nghiệp, lập nghiệp; các gương thanh thiếu nhi, gương cán bộ Đoàn, Hội, Đội xuất sắc trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh và duy trì đều đặn chuyên mục *“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”*, *“Theo dấu chân Bác”*, *“Mỗi ngày một tin tốt, một câu chuyện hay, một hình ảnh đẹp về Quảng Trị”* trên Website hoặc Fanpage của đơn vị.

**BAN XÂY DỰNG ĐOÀN  
TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ**